

Thời sự (Tiếp theo trong 2)

Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi- Tân Tây Lan, đã bước vào giai đoạn trưởng thành rất vững vàng và ổn định và đoàn kết nội bộ để phát huy tinh thần dân tộc, văn hóa Phật Giáo vào xã hội Úc cũng như giữ gìn, bảo tồn sự tu học, hành thiện, nề nếp sinh hoạt thuần thiện theo giáo lý của Đức Phật trong cộng đồng Việt nam tại Úc, đã bắt đầu rất là khởi sắc và ổn định.

"Chúng tôi có 35 thành viên tự viện khắp nơi tại Úc Đại Lợi- Tân Tây Lan, trên dưới 100 tăng ni và càng ngày càng đông hơn về số lượng chùa cũng như tăng ni. Những việc giáo hội làm không chỉ bằng vào những hoạt động phong phú của những tự viện khắp nơi mà trên mặt giáo hội trung ương, chúng tôi cũng có những sinh hoạt mỗi ngày thêm sâu sắc và giá trị cao."

Ngọc Hân: *Còn về vấn đề nhân quyền và thành phần trẻ trong Giáo Hội, Thưa Thầy?*

Thượng Tọa Quảng Ba: "Chúng tôi có khả năng đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Úc cũng như cuộc tranh đấu nhân quyền tại Việt Nam. Giáo hội chúng tôi có khả năng tiếp cận, khả năng phối hợp, khả năng chuyên tài năng lực và tiếng nói cũng như tu học, vào xã hội Úc, chứ không chỉ cộng đồng Việt nam. Và thế hệ tăng ni trẻ của chúng tôi, tuy có hơi chậm một chút, nhưng đã bắt được nhịp sống và năng lực, kiến thức của xã hội Úc để hi vọng có một tương lai tốt đẹp hơn thế hệ chúng tôi đã đến đây trên dưới 30 năm và đang bước vào giai đoạn tuổi già."

Sử dụng sức mạnh truyền thông

Ngọc Hân: *Sinh hoạt giáo hội trong 4 năm sắp tới nhằm vào những chương trình cụ thể nào, thưa Thầy Quảng Ba?*

Thượng Tọa Quảng Ba: "Yên nhiều phương diện khác nhau, giáo hội chúng tôi còn khuyết điểm và cần phải hoàn thiện, nhưng công bằng mà nói, dù chỉ chính thức thành lập 12 năm, nhưng trong 4 năm tới đây, chúng tôi sẽ phát triển rất nhiều và hi vọng sẽ có những hoạt động mới. Ví dụ chúng tôi sẽ phát huy thế mạnh của truyền thông - bằng cách là sẽ thiết lập chương trình phát thanh đều đặn trên toàn quốc để giới đến đồng bào Phật tử toàn quốc chương trình Phật giáo, khởi đầu là bằng tiếng Việt và nếu có khả năng bằng tiếng Anh thì sẽ tinh sau..."

"Thứ hai là chúng tôi cũng có và mở rộng hơn trang mạng của phatgiao.com.chau.com để chuyển tải tin tức và hoạt động của giáo hội càng ngày càng nhanh hơn. Chúng tôi quyết tâm là sẽ mở các khóa tu học bằng song ngữ để giúp cho con em các gia đình Phật tử ở Úc mà tiếng Việt kém, để có khả năng học hỏi giáo lý Đức Phật.

"Đó là một số nét chính mà trong 4 năm sắp tới của nhiệm kỳ IV, chúng tôi được ủy nhiệm để thực hiện và hi vọng từng bước một, các tăng ni của chúng tôi càng ngày càng xuất sắc và nhiệt tình hơn trong việc bảo tồn đạo pháp ở xứ người và đưa Phật pháp vào xã hội Úc cũng như giúp đỡ thành viên cộng đồng Việt nam tại Úc thực hiện và duy trì đạo pháp ở xứ người".

Sân sàng ủng hộ nỗ lực phục hoạt Giáo Hội của Hòa thượng Quảng Độ

Ngọc Hân: *Thưa nhi vụ Phó Hội Chủ - liên hệ giữa Giáo Hội tại Australia-New Zealand và Văn Phòng 2 Viên Hóa*

Phật Giáo Việt Nam Thống nhất tại quê nhà là như thế nào, thưa Thầy? Dạ xin mời Hòa Thượng Bảo Lạc.

Hòa Thượng Bảo Lạc: "Mặc dù gần đây có bất ổn nội bộ, nhưng giáo hội Úc Châu cũng như 3 giáo hội khác tại Mỹ, Canada, và Châu Âu cũng vẫn trước sau như một và không vì những lung lay cùng nội bộ ấy mà cắt đứt liên hệ với Giáo hội tại quê nhà. Giả sử bây giờ Hòa Thượng Viên Trưởng Thích Quảng Độ kêu gọi đồng hương làm thế nào để phục hoạt giáo hội, thì các giáo hội ở hải ngoại sẽ sẵn sàng đón đầu để đóng góp và xây dựng cơ sở cho Phật giáo Việt nam."

Thượng Tọa Quảng Ba: "Thưa Cô Ngọc Hân và toàn thể thỉnh giả của Đài VOVA - Từ ngày có mặt tại Úc Đại Lợi đến nay, khoảng 60 tự viện đã hình thành và 5, 6 giáo hội đã được thành lập, nhưng giáo hội của chúng tôi luôn luôn minh danh là thừa kế tinh thần tu học và truyền thống Hiền Chương của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở quê nhà, kết liên tất cả giáo hội Phật giáo Việt nam thống nhất khác ở khắp các Châu Lục. Câu hỏi là chúng tôi có liên hệ gì đến Văn Phòng 2 Viên Hóa Đạo hay không - và câu trả lời là có.

"Đó là những liên hệ thân hữu, liên hệ thầy trò, liên hệ huynh đệ, và cũng có nghĩa là vì điều kiện địa dư, hành chánh, lịch sử thành lập của các giáo hội ở hải ngoại cho nên chúng ta chưa từng thiết lập quan hệ trực thuộc về hiện chương với Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở quê nhà, cũng chưa hề thiết lập quan hệ trực thuộc về trung ương đối với Văn Phòng 2 Viên Hóa Đạo, cho nên chúng tôi luôn luôn tôn kính và lắng nghe sự hướng dẫn của chư tôn túc lãnh đạo của Viên Hóa Đạo tại quê nhà và

pháp lý nào giữa cơ chế hành chánh của các giáo hội này và giáo hội của chúng tôi là độc lập, tự trị trong luật pháp của Úc Đại Lợi.

"Khi nói như vậy, chúng tôi không phủ nhận đạo tình thâm thiết, sự thương mến tin cậy mà chư tôn túc ở quê nhà cũng như ở hải ngoại đã dành cho chúng tôi trong suốt mấy chục năm qua. Chúng tôi nhất định không để bất cứ vụ không, chụp mũ, vu cáo nào làm cho chúng tôi thối thất niềm tin tưởng của mình và sự kính trọng vô biên đối với chư vị tôn túc lãnh đạo ở quê nhà và các nơi khác. Chúng tôi là một giáo hội độc lập ở Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan, nhưng lòng dạ và chí nguyện luôn luôn hướng về quê hương dân tộc và phụng hành truyền thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, trước sau như một."

Hòa thượng Thích Bảo Lạc bác bỏ mọi vu khống nhảm gây chia rẽ cộng đồng và tập thể tăng ni và Phật tử, và phát biểu tiếp:

Hòa Thượng Bảo Lạc: "Quý vị] hãy nhìn kỹ thực tế mà [đánh giá] những gì mà Giáo Hội chúng tôi đã làm và đóng góp. Tăng ni và Phật tử của giáo hội này, tuy là chính thức 12 năm về mặt pháp lý, nhưng không phải là chỉ mới được thành lập. Thật ra, chúng tôi đã có mặt và sinh hoạt tại Úc trên 30 năm. Những việc gì nhằm bảo vệ quốc gia và dân tộc, thì chúng tôi sẵn sàng đóng góp. Không nên để cộng đồng chúng ta bị chia rẽ, phân tán. Chúng ta mang tâm cảm của người tị nạn, thì bảo vệ thân phận người tị nạn mất quê hương."

Ngọc Hân: *Xin cảm ơn Hòa Thượng Bảo Lạc và Thượng Tọa Quảng Ba.*

* *Ngọc Hân phỏng vấn Phó Hội Chủ Thích Nhất Hạnh*